
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2566 

วันพุธที ่12 เมษายน 2566 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
  
 

เริ่มประชุมเวลา 10.10  น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 เนื่องในวันสงกรานต์ 2566 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยทั้งหลาย ท่านที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ขอให้ท่านเดินทาง 
โดยสวัสดิภาพ สุขสันต์วันสงกรานต์ 
       1.2 สภากรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดงานวันสภากรุงเทพมหานครครบรอบ 50 ปี ตั้งแต่
วันอังคารที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
จึงขอเชิญท่านสมาชิกฯ และคณะผู้บริหารร่วมงานในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ 
เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1  พิธีเปิดงานออกร้านสินค้า Bangkok Brand เวลา 11.30 น. ณ บริเวณ 
ลานน้ำพุ ชั้น B1 และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. ณ ห้องบางกอก ชั้น B2  
ซึ่งในวันที่ 18-21 เมษายน 2566 มีการจัดนิทรรศการสภากรุงเทพมหานคร เวลา 08.30-16.30 น.  
ณ บริเวณชั้น 1 และงานออกร้านสินค้า Bangkok Brand เวลา 10.00-15.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ  
ชั้น B1 
      1.3 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร รวม 5 เรื่อง ดังนี้ 

    1. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เรื่อง  
ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาสถานที่จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน   

    2. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายณรงค์ รัศมี เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณารูปแบบจุดกลับรถเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน   
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    3. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครพิจารณาสำรวจพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างถนนเป็นทางลัดและทางเชื่อมเพ่ือช่วยระบายการจราจร 

    4. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอให้
กรุงเทพมหานครมีมาตรการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

    5. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เรื่อง 
ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในชุมชนจดทะเบียน แต่ถนน ตรอก ซอย  
ไม่เป็นที่สาธารณะ 

  - ที่ประชุมรับทราบ 
 2. กระทู้ถามสดของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ
ที่อยู่กลางถนน 
   - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 3. กระทู้ถามสดของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง ขอทราบความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
จุดเสี่ยง 
   - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 4. กระทู้ถามสดของนายณรงค์ รัสมี เรื่อง น้ำในลำคลองพ้ืนที่เขตหนองจอกเน่าเสียส่งผลให้
เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 
   - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  5. ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพ่ือลด
มลภาวะ พ.ศ. .... (เสนอโดยนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์) 
   - ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญฯ จำนวน 17  คน โดยกำหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน 7 วันทำการ และกำหนดเวลาในการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  
  6. ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระท่ีเหลือไปพิจารณาในการประชุม
สภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไป ดังนี้ 
  1. ญัตติด้วยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครยกเลิก 
การตั้งสภาคนเมืองประจำเขต (เลื่อนมาจากวันพุธที่ 5 เมษายน 2566) 
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 2. ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่
ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 3. ญัตติของนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจเพ่ือติดตั้งป้าย
หยุดรถโดยสารประจำทางและศาลาที่พักผู้โดยสารให้ครอบคลุม 
 4. ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาก่อสร้าง
รถไฟฟ้าและให้บริการเรือไฟฟ้า (Taxi Boat) เชื่อมโยงการเดินทางที่ต่อเนื่องทั้งระบบเพ่ือแก้ไขปัญหา
การจราจร  
  5. ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมการเดินทาง 
ทางน้ำเพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชนและช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนน 
 6. ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครให้สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 7. ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดดำเนินการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสำหรับยาสูบ และ
ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม 
 8. ญัตติของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากำหนด 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน 
 
 

เลิกประชุมเวลา 13.40 น. 
 

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


